

ด่วนที่สุด

ที่ ชม ๐๐๑๗.๒/ว ๕๑๕๒๒



ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาค หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีเมืองทุกแห่ง และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาโทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๕๓๖ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในประเทศยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยจะมีเดินทาง และการรวมกลุ่มของประชาชนจำนวนมาก ทั้งการกลับไปยังภูมิลำเนา การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และงานสังสรรค์ต่างๆ ประกอบกับการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) สายพันธุ์ Omicron จากการเดินทางเข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เดินทางกลับมายังประเทศไทย จึงเป็นช่วงที่มีความจำเป็นที่จะต้องกำกับการปฏิบัติตามมาตรการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิดให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ในการนี้ จังหวัดเชียงใหม่ขอให้พิจารณาดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ตามแนวทางของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่างๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

๒. เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินการตามมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร) โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถเปิดพื้นที่การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

๔. เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการออกไปฉีดวัคซีนเชิงรุก (Mobile Unit) ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

๕. กำกับสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาดแบบกลุ่มก้อน (Cluster) เช่น ศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี การรวมกลุ่มในแหล่งชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ แหล่งบันเทิง และสถานที่การจัดงานต่างๆ เป็นต้น ให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

/๖. ประสาน ...

๖. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงาน
ในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเคร่งครัด
หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ขอแสดงความนับถือ



(นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่



ศูนย์โควิดฯ มท.

โทรสารในราชการกระทรวงมหาดไทย

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๒๓๐/ว ๗๕๕๖

วันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔

จาก ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ถึง ปลัดกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัด

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) ในประเทศ ยังคงมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ซึ่งขณะนี้เข้าสู่ช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๕ โดยจะมีเดินทาง และการรวมกลุ่ม ของประชาชนจำนวนมาก ทั้งการกลับไปเยี่ยมภูมิลำเนา การจัดกิจกรรมเฉลิมฉลอง และงานสังสรรค์ต่างๆ ประกอบกับ การเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) สายพันธุ์ Omicron จากการเดินทาง เข้ามาของนักท่องเที่ยวต่างชาติและผู้เดินทางกลับมายังประเทศไทย จึงเป็นช่วงที่มีความจำเป็นที่จะต้องกำกับการปฏิบัติมาตรการในระดับพื้นที่อย่างใกล้ชิด ให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนด เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19

ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) พิจารณาแล้ว ขอให้กรุงเทพมหานครและจังหวัดดำเนินการ ดังนี้

๑. ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง หรือสถานที่ชุมนุมชนต่างๆ โดยไม่มีเหตุจำเป็น

๒. เน้นการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิดขั้นสูงสุดแบบ Universal Prevention

๓. ขอความร่วมมือผู้ประกอบการดำเนินมาตรการ COVID-Free Setting (มาตรการปลอดภัย สำหรับองค์กร) โดยเฉพาะมาตรการสำหรับช่วงเทศกาลปีใหม่ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย สามารถเปิดพื้นที่ การท่องเที่ยว เสริมสร้างเศรษฐกิจในระดับพื้นที่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้

๔. เร่งรัดการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง กลุ่มเสี่ยง และกลุ่มผู้สูงอายุ และดำเนินการ ออกไปฉีดวัคซีนเชิงรุก (Mobile Unit) ตามสถานที่สาธารณะต่างๆ เช่น สนามบิน สถานีขนส่งสาธารณะ ตลาด ฯลฯ เป็นต้น เพื่อให้คนเข้าถึงวัคซีนให้มากที่สุด

๕. เน้นย้ำกำกับสถานที่เสี่ยงภายในพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะสถานที่ที่อาจเกิดการแพร่ระบาด แบบกลุ่มก้อน (Cluster) เช่น ศาสนสถานในการประกอบกิจกรรมทางศาสนา/ประเพณี การรวมกลุ่มในแหล่งชุมชน ร้านอาหาร ที่พัก สถานที่ท่องเที่ยว สถานประกอบการ แหล่งบันเทิง และสถานที่การจัดงานต่างๆ เป็นต้น ให้ดำเนินการตามมาตรการทางสาธารณสุขที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

๖. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดงานช่วงเทศกาลปีใหม่ ติดตามดูแลการจัดงาน ในทุกพื้นที่ของจังหวัด ให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 โดยเคร่งครัด หากพบการฝ่าฝืน ให้ออกคำสั่งยุติการจัดงานได้ทันที



(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)

ปลัดกระทรวงมหาดไทย

หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน
ในส่วนที่เกี่ยวกับการสั่งการและประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด
และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

สำนักงาน ศบค.มท. (สนผ.สป.)

โทร. ๐ ๒๒๒๕ ๔๘๕๗ มท. ๕๐๑๘๘